



'ลดวันละถุง คุณทำได้' สมทบทุนโรงพยาบาลศิริราช

พลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากคิดเป็นสถิติพบว่ามีการใช้ถุงพลาสติกเกิดขึ้นในทุกๆ วันหนึ่งวันที่ ซึ่งประเทศไทยมีการนำขยะพลาสติกไปรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ในระบบเพียง 9% เท่านั้น ส่วนที่เหลือจะถูกนำไปกำจัดในรูปแบบการฝังกลบ ซึ่งมีพื้นที่รองรับไม่เพียงพอแล้วในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ หลายหน่วยงานจึงให้ความสำคัญกับการลด และ เลิก ใช้ถุงพลาสติก ซึ่ง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้าน "เซเว่น อีเลฟเว่น" ในประเทศไทย ได้เห็นความสำคัญของเรื่องนี้เช่นเดียวกัน จึงได้จัดแคมเปญ "ลดวันละถุง คุณทำได้" ขึ้น โดย "ธานินทร์ บุรณมานิต" กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "หลังจากที่เซเว่นฯ ประกาศเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะลดและเลิกการใช้ถุงพลาสติกไปเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา จึงได้เดินหน้าสานต่อโดยจัดแคมเปญ "ลดวันละถุง คุณทำได้" รณรงค์ให้ผู้ซื้อสินค้าที่ร้านลดและเลิกการใช้ถุงพลาสติก เพื่อเปลี่ยนเป็นเงิน 20 สตางค์/ถุงนำไปสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบให้กับอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช โดยแคมเปญนี้จะสิ้นสุดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งหลังจากที่แคมเปญสิ้นสุดแล้ว เซเว่นฯ ยังคงเดินหน้ารณรงค์ให้มีการลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกอย่างถาวรในอนาคต เป็นไปตามนโยบายของโครงการ 7 Go Green ที่มุ่งหวังจะสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้กับ

ชุมชน สังคม และประเทศชาติ"

ฟรีเซ็นเตอร์แคมเปญ "อาทิวราห์ คงมาลัย" หรือ "ตูน บอดี้สแลม" เปิดใจถึงความรู้สึกที่ได้เป็นตัวแทนรณรงค์ให้ทุกคนหันมาร่วมลดใช้ถุงพลาสติกว่า "เราคงจะได้ยินข่าวว่าท้องทะเลถูกรบกวนจากขยะพลาสติก ลัทธิทะเลตายเพราะกินพลาสติก ซึ่งเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาดังนี้ได้ วันนี้ยังไม่สายเกินไปที่ทุกคนจะหันมาร่วมมือกัน โดยเริ่มจากการลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติก ทุกครั้งที่ไปซื้อของที่เซเว่นฯ และปฏิเสธการรับถุงพลาสติก พนักงานจะให้ใบเสร็จที่มีคำว่า "ขอบคุณที่ไม่รับถุงพลาสติก" และทุกการปฏิเสธถุง 1 ครั้ง จะถูกนำเข้าระบบเพื่อสมทบทุน 20 สตางค์ ปลายทางของแคมเปญนี้ คือการระดมทุนเพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลศิริราช หลายคนอาจมองว่ายอดเงินเพียงแค่ 20 สตางค์นั้น มีมูลค่าน้อย แต่เมื่อนำมารวมกันจะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ และทุกคนที่ร่วมในแคมเปญนั้นนอกจากจะได้ช่วยลดสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังได้ช่วยคุณหมอพยาบาล และช่วยผู้ป่วยไปพร้อมกันด้วย

"ในฐานะผู้แทนจากโรงพยาบาลศิริราช ขอขอบคุณเซเว่นฯ ที่ได้จัดแคมเปญที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม และขอบคุณประชาชนทุกคนที่ได้ร่วมกันลดใช้ถุงพลาสติกเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลศิริราช ขณะนี้โครงสร้างของอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษาได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังคงขาดอุปกรณ์การแพทย์ที่จะใช้ในการรักษา



ผู้ป่วย และในส่วนของโรงพยาบาลเองก็ได้ร่วมรณรงค์ดูแลสิ่งแวดล้อมเช่นกัน โดยมีการแจกถุงผ้าให้กับคนไข้ที่มารับบริการจากโรงพยาบาล เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกใส่ยา "อ.ดร.นพ. ชินวุฒ วัฒนชีวโนปกรณ์" ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวขอบคุณที่ทุกฝ่ายได้ร่วมใจกันทำสิ่งดีๆ ในครั้งนี้

"ปี 2560 ประเทศไทยมีจำนวนขยะ 27.40 ล้านตัน คิดเป็น 75,000 ตันต่อวัน เฉลี่ยแล้วเราสร้างขยะ 1.13 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมองว่า ทำอย่างไรจึงจะบริหารจัดการขยะพลาสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด การที่เซเว่นฯ จัดแคมเปญนี้นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี หากภาคเอกชนมีการทำคู่ขนานไปกับภาครัฐที่มีการออกยุทธศาสตร์ในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม



จะส่งผลให้เกิดการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของประเทศไทยในระยะยาว" "ประลอง ดำรงค์ไทย" อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าว

วันนี้คงถึงเวลาแล้ว ที่ทุกคนต้องหันมาร่วมกันเป็นฟันเฟืองเล็กๆ ในการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากตัวเราเอง เพียงแค่ลดใช้ถุงพลาสติกคนละ 1 ถุง เพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่ายุขงทุกคนในอนาคต